

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

## HÀNH TRÌNH 55 NĂM: ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO VÀ HỘI NHẬP

Ảnh: PMO

Tin, bài: Hoài Thanh

Sáng ngày 5/10/2017, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường (5/10/1962-5/10/2017) và đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự lễ, nhà trường vinh dự đón tiếp GS-TSKH Bùi Văn Ga – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc cơ quan đại diện của bộ tại TP.HCM, ông Trương Anh Dũng – phó Tổng cục trưởng - Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, ông Vũ Minh Đức – chủ tịch công đoàn giáo dục Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Thu – phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Thomas Kruse - Hiệu trưởng trường Emindinghen. Các vị khách quý là lãnh đạo các cơ quan đoàn thể đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Yên, Đồng Tháp, Tiền Giang,...



Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Đại diện ban giám hiệu các trường Đại học Nông lâm, Đại học Sư phạm, Đại học Việt Đức, Đại học Đồng Tháp, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Cần Thơ, Đại học Kinh tế, Đại học Luật, Đại học Kiến trúc, Đại học Giao thông vận tải, Đại học An ninh nhân dân,... đại diện các trường THPT, quý công ty doanh nghiệp, quý thầy cô là lãnh đạo trường qua các thế hệ, cựu giảng viên và sinh viên trường cùng phóng viên các đơn vị báo đài.

Về phía nhà trường có TS. Ngô Văn Thuyên – Chủ tịch hội đồng trường, NGƯT. PGS.TS Đỗ Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Lê Hiếu Giang – Phó hiệu trưởng nhà trường, TS. Trương Thị Hiền – Phó hiệu trưởng nhà trường cùng tập thể cán bộ giảng viên và hơn 500 sinh viên tiêu biểu đại diện cho hơn 24000 sinh viên của trường.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, NGƯT. PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường vui mừng ôn lại lịch sử của nhà trường: “Trải qua 55 năm hình thành và phát triển, chúng ta sẽ không bao giờ quên những hy sinh, gian khổ mà các thế hệ đi trước đã trải qua. Chúng ta cũng mãi ghi ơn lãnh đạo trường qua các thời kì, các thế hệ cán bộ, công chức cùng bao lớp cựu sinh viên, đã đóng góp công lao to lớn xây dựng từ nền móng đầu tiên, khai sáng sự nghiệp sư phạm kỹ thuật của cả nước. Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật - thành lập ngày 05/10/1962. Ngày 21/9/1972, Trường được đổi tên thành Trung tâm Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ Thủ Đức và được nâng cấp thành Trường đại học Giáo dục Thủ Đức vào năm 1974. Ngày 27/10/1976, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở Trường đại học Giáo dục Thủ Đức. Năm 1984, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức hợp nhất với Trường trung học Công nghiệp Thủ Đức và đổi tên thành Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Năm 1991, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.

Hồ Chí Minh sát nhập thêm Trường Sư phạm Kỹ thuật 5.” Ông khẳng định: “Nói đến Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ngày nay là nói đến ngôi trường với sinh viên tốt nghiệp vững lý thuyết, giỏi thực hành, kỹ năng tay nghề và kỹ năng mềm vượt trội, tác phong công nghiệp nhờ kế thừa truyền thống của người Đức và tiếp đến là tính thực dụng và sáng tạo của người Mỹ.”



NGUYỄN PGS.TS ĐỖ VĂN DŨNG - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc

Năm học 2016 – 2017, Nhà trường tiếp tục đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin với chủ đề năm học “Ứng dụng Công nghệ thông tin và IoT để xây dựng trường thành Đại học thông minh”. Chủ đề năm học 2017 – 2018 là “Đổi mới mô hình quản trị đại học thông qua tự chủ và sáng tạo”. Hướng đến mục tiêu năm 2020 tất cả các chương trình và trường sẽ được đánh giá theo chuẩn AUN – QA. Bên cạnh sự chuyển mình mạnh mẽ của mình, nhà trường cũng không quên thể hiện sự quan tâm sâu sắc với sinh viên thông qua các chính sách và các hoạt động thiết thực. Với triết lý giáo dục: “Nhân bản, sáng tạo, hội nhập”, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho những thay đổi nhanh chóng về công nghệ kể cả công nghệ giáo dục do cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mang lại.

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TSKH Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi lời chúc mừng đến tập thể trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với



GS-TSKH Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu chúc mừng

55 năm hình thành và phát triển. Ông nhấn mạnh đây là “trường” đầu ngành trong hệ thống các trường Sư phạm Kỹ thuật của cả nước. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp hàng vạn cán bộ kỹ thuật, kỹ sư công nghệ, giảng viên phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, trường đã khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học của nước ta và thế giới, tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao, các thành tựu nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế. Là một trong những trường đi đầu trong công tác tự chủ đại học, nhà trường cần mạnh dạn sắp xếp lại các khoa, ngành, thiết kế lại chương trình đào tạo trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm đổi mới chương trình từ các trường đại học trên thế giới, xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp với khung trình độ quốc gia để sinh viên tốt nghiệp có tính cạnh tranh cao trong



Thứ trưởng Bùi Văn Ga trao bằng Khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho trường

thời kỳ hội nhập, xứng đáng là trung tâm đào tạo khoa học, kỹ thuật cao của khu vực phía Nam và cả nước.

Tại buổi lễ, nhà trường vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho trường cùng với 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 1962-2017. Cũng trong buổi lễ, nhà trường vui mừng được nhận Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc Công đoàn trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”, Bằng khen và Cờ truyền thống của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho 1 tập thể và 14 cá nhân, Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho 2 cá nhân.

của nhà trường trong 55 năm qua, trao giải thưởng cống hiến cho 2 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.



Vinh danh 55 nhân vật tiêu biểu của trường nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập



Bà Nguyễn Thị Thu – Phó chủ tịch UBND Thành phố trao Bằng khen cho trường

Trong dịp này, nhà trường trao Bằng tiến sĩ Danh dự cho ông Thomas Kruse từ Federal Republic, Đức và ông Jeffrey Scott Goss, Mỹ và giải Cống hiến cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, vinh danh 10 doanh nghiệp có quan hệ hợp tác sâu rộng với nhà trường, vinh danh 55 gương mặt tiêu biểu gắn liền với quá trình hình thành và phát triển



Trao Danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho ông Thomas Kruse



Trao giải thưởng cống hiến cho 2 cá nhân

# HCMUTE

## TIẾP TỤC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ 4 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN AUN-QA

Tin: Đại Lợi

Ảnh: Ng. Hoàng, Trần Huân

Ngày 6/11/2017, tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM đã diễn ra phiên khai mạc Đánh giá ngoài cấp độ Chương trình của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) lần thứ 94 đối với 04 chương trình đào tạo của trường, gồm Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông (khoa Điện – Điện tử), Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (khoa Cơ khí Động lực), Công nghệ Chế tạo Máy (khoa Cơ khí Chế tạo Máy), Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm). Đoàn đánh giá đã làm việc tại trường trong 3 ngày (từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 11/2017)

Tham dự phiên khai mạc, về phía đại diện Ban thư ký của AUN PGS.TS Nantana Gajaseni - Giám đốc điều hành AUN-QA, Ông Korn Ratanagosoom và các nhóm chuyên gia kiểm định chất lượng đến từ các đại học hàng đầu thuộc AUN gồm PGS.TS. Ornsiri Cheunsuang

(Chulalongkorn University), TS. Gerardo Largoza (De La Salle University), GS.TS. Satria Bijaksana (Institut Teknologi Viện Công nghệ Bandung), PGS. TS. Ajaree Supasuteekul (Srinakharinwirot University), GS.TS. Fauza Ab. Ghaffar (University of Malaya), M.Pd. Maria Hidayati (Universitas Negeri Malang), GS.TS. Alvin B. Culaba (De La Salle University), TS. Yu Un Oppusunggu (Universitas Indonesia), bà Supatcha Supapant (Văn phòng AUN).



Đoàn đánh giá AUN - QA

Phía lãnh đạo nhà trường tham dự gồm NGƯT.PGS. TS. Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng nhà trường, TS. Ngô Văn Thuyên – Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS.

Lê Hiếu Giang – Phó hiệu trưởng, TS. Trương Thị Hiền – Phó hiệu trưởng cùng lãnh đạo các khoa Điện – Điện tử, Cơ khí chế tạo Máy, Cơ khí Động lực, Công nghệ Hóa học Thực phẩm và đông đảo cán bộ, giảng viên của bốn chương trình được đánh giá.



PGS.TS. Đỗ Văn Dũng phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, PGS. TS. Đỗ Văn Dũng vui mừng báo cáo đoàn đánh giá và đại biểu những thành tựu mà nhà trường đạt được trong công tác đào tạo và quản lý, qua đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc nhà trường đã có 4 chương trình đào tạo được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA với kết quả cao, được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn

quốc gia và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. PGS. TS. Đỗ Văn Dũng cũng chia sẻ thêm: “Những chính sách của nhà trường về đổi mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ dành cho sinh viên, đặc biệt là vấn đề việc làm, đổi mới phương pháp dạy học và phát triển nguồn nhân lực đã trở thành hình mẫu cho các trường đại học ở Việt Nam và được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao”. Đồng thời, ông khẳng định việc kiểm định AUN là cơ hội để nhà trường học hỏi kinh nghiệm từ đoàn đánh giá, từ đó nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo.



PGS.TS. Nantana Gajaseni phát biểu

Cũng tại phiên khai mạc, PGS.TS. Nantana Gajaseni - Giám đốc điều hành AUN-QA trình bày về tổ chức AUN, quá trình và những thành tựu trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong khu vực. Bà đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục hướng

tới các tiêu chuẩn quốc tế. Các đại biểu còn được PGS. TS. Lê Hiếu Giang – Phó hiệu trưởng nhà trường giới thiệu khái quát về quá trình thành lập, mục tiêu – nhiệm vụ - sứ mạng của nhà trường, đặc biệt là về hoạt động đào tạo, quản lý, các dịch vụ phục vụ sinh viên,...



Đoàn đánh giá tham quan cơ sở vật chất các đơn vị

Ngay sau lễ khai mạc, đoàn đánh giá bắt đầu phiên làm việc đầu tiên. Đợt kiểm định kéo dài trong 3 ngày 7, 8 và 9 tháng 11/2017 với nhiều công việc như phỏng vấn đại diện lãnh đạo của khoa quản chương trình đào tạo; phỏng vấn các phòng, ban, trung tâm liên quan trong việc quản lý chương trình đào tạo của ngành, quản lý và cung ứng các dịch vụ phục vụ sinh viên trong giai đoạn học tập tại trường; tham quan thực tế môi trường học tập của sinh viên, cơ sở vật chất; tiếp xúc sinh viên, cựu sinh viên và



Các phiên phỏng vấn

đại diện doanh nghiệp, đối tác đã và đang sử dụng lao động là sinh viên của ngành đang đánh giá,...

Được biết, AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) là mạng lưới chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của AUN (ASEAN University Network), được thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong khu vực và quốc tế vì lợi ích chung của cộng đồng ASEAN. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh là thành viên liên kết của tổ chức AUN từ tháng 3 năm 2014.

Đây là lần thứ ba Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm định chất lượng đào tạo cho những chương trình đào tạo của Trường. Trước đó, đã có 04 chương trình đào tạo bao gồm Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng được kiểm định và đều có kết quả vượt mức đạt yêu cầu của AUN, thuộc top dẫn đầu theo ngành so với các ngành tương ứng đã được AUN-QA đánh giá tại Việt Nam kể từ 2009. Để chuẩn bị cho đợt đánh giá lần này, nhà trường và các khoa quản ngành đã thực hiện một quá trình bao



Hình ảnh tại lễ bế mạc đợt đánh giá

gồm tuân thủ các quy định về chất lượng theo quy định xây dựng mô hình đảm bảo của AUN đến việc thực hiện

các hoạt động đảm bảo chất lượng quy chiếu theo các tiêu chuẩn chất lượng của AUN.

Việc kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo các chuẩn chất lượng được công nhận là một yêu cầu bức thiết đối với các cơ sở giáo dục nói chung và các khoa đào tạo nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, góp phần củng cố và đẩy mạnh sức cạnh tranh của các trường đại học, đồng thời khẳng định chất lượng của các chương trình đào tạo được các tổ chức quốc tế công nhận.



## ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC SỰ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM LẦN XVI, NHIỆM KỲ 2017-2022: ĐOÀN KẾT – ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC - NGHĨA TÌNH

Tin: Nhật Ly  
Ảnh: Đức Phong

Ngày 25/11/2017, tại Hội trường lớn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của 149 đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn trường. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, bầu ra BCH Công đoàn Trường gồm 15 đồng chí và 01 đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đến dự và chỉ đạo đại hội, về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN) có sự hiện diện của Đồng chí Vũ Thị Ngọc - Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam Công đoàn Giáo dục VN, Đồng chí Phạm Thị Ngọc Oanh - Cán bộ chuyên trách Văn phòng phía Nam CĐGDVN; về phía Đại diện Liên đoàn lao động TP. HCM (LĐLĐ TPHCM) có sự hiện diện của Đồng chí Nguyễn Thành Đô – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật (CSPL) LĐLĐ TPHCM, Đồng chí Lê Anh Khoa - Đại diện Ban tổ chức LĐLĐ TPHCM, Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó ban Chính sách pháp luật - LĐLĐ TPHCM, Đồng chí Nguyễn Việt Tú - đại diện Ủy ban kiểm tra - LĐLĐ TPHCM.

Về phía Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có đồng chí Đỗ Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Ngô Văn Thuyên – Chủ tịch Hội đồng trường, Đồng chí Trương Thị Hiền – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Trường khóa XV, Lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ, Bí thư Đoàn Thanh niên, các đại biểu phụ trách Công đoàn các đơn vị trong toàn trường và 149 đại biểu tham dự.



Đại biểu biểu quyết bầu đoàn chủ tịch đại hội

Đại hội diễn ra trong hai phiên. Đồng chí Nguyễn Nam Thắng đã thay mặt BCH Công đoàn khóa XV trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Hoạt động công đoàn giai đoạn này đã có kết quả tích cực trên cả 6 mảng là Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tham gia quản lý nhà trường; Công tác chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp

pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động; Hoạt động phong trào, hoạt động xã hội; Công tác nữ công; Công tác xây dựng công đoàn, tham gia xây dựng Đảng.

Trong nhiệm kỳ công tác, Công đoàn Trường đã hoàn thành về cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XV. Hoạt động và những kết quả đạt được của Công đoàn Trường đã góp phần xây dựng Nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí, động viên cán bộ viên chức (CBVC) tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình công tác lớn, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường, đóng góp vào thành tích chung của LĐLĐ. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Trường, Công đoàn các đơn vị và nhiều cá nhân đã được nhận nhiều hình thức khen thưởng các cấp.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Trường tập trung triển khai thực hiện vào 5 công tác trọng tâm như: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; Động viên đoàn viên công đoàn, phối hợp với chính quyền tham gia tích cực hơn nữa vào việc thực hiện các nhiệm vụ của từng năm học, đoàn kết nhất trí, quan tâm, khuyến khích và động viên cán bộ viên chức và người lao động trong công tác; Làm tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, chú trọng công tác nữ công và đẩy mạnh các hoạt động văn thể; Động viên cán bộ xây dựng môi trường lao động thân thiện, quan hệ lao động hài hòa và hiệu quả lao động chất lượng; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn các cấp vững mạnh.

Đại hội cũng được nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn khoá XV; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho văn kiện Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017 – 2022; nhiều tham luận của

các đồng chí phụ trách công tác công đoàn các đơn vị, thảo luận hoạt động của Công đoàn Trường.



Đồng chí Đỗ Văn Dũng phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Đồng chí Đỗ Văn Dũng bày tỏ niềm vui mừng khi Công đoàn Trường đạt được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua, có bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động công đoàn thời gian qua góp phần vào thành công chung của Nhà trường. Để đạt được hiệu quả cao trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trường cần phát huy vai trò của mình và xây dựng một đội ngũ vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Đô – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban CSPL LĐLĐ TPHCM đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2012-2017. Dù trải qua nhiều biến động nhân sự, hoạt động của Công đoàn Trường vẫn diễn ra suôn sẻ, thực hiện xuất sắc phương hướng nhiệm vụ. BCH Công đoàn Trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để triển khai tốt phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, giữ vững vai trò như là một trong những Công đoàn xuất sắc.



Đồng chí Nguyễn Thành Đô phát biểu

Đại hội đã bầu ra 1 đồng chí dự Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục và Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 – 2023 trên tinh thần tự nguyện, dân chủ và nhất trí cao. Đồng chí Nguyễn Nam Thắng được tin nhiệm tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.



Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu

Thông qua Nghị quyết Đại hội, Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM lần thứ XVI với phương châm hoạt động “Đoàn kết - Đổi mới - Thiết thực - Nghĩa tình” nhất trí phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công đoàn và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn, xây dựng Nhà trường vững mạnh và phát triển.



BCH Công đoàn khóa XVI ra mắt nhận nhiệm vụ





# Những chiếc máy tính nhỏ làm nên điều kỳ diệu

Tin: GT

Sáng ngày 05 tháng 12 năm 2017, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng và phát động quyên góp máy tính cho sinh viên khó khăn tại Góc sẻ chia UTE với sự tham gia của thầy cô lãnh đạo và nhiều em sinh viên được nhận học bổng hỗ trợ học tập nhân dịp này.

Đối với nhiều sinh viên, việc học rất mệt mỏi, như một trách nhiệm thì đối với một số em, đi học chưa bao giờ là dễ dàng khi mà ngoài việc học các bạn còn phải san sẻ với gia đình hoặc thậm chí tự mình gánh hoàn toàn nỗi lo cơm áo gạo tiền trong cuộc sống.



PGS.TS. Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Từ ý tưởng của thầy Hiệu trưởng – PGS.TS. Đỗ Văn Dũng: tặng lại bộ máy tính không thường dùng cho 1 em sinh viên khó khăn thiếu máy tính học, Đoàn trường và Trung tâm Dịch vụ Sinh viên

đã nhận rất nhiều hồ sơ xin nhận máy. Từ đó, nhà trường nhận thấy nhiều em chuyên ngành công nghệ thông tin mà hoàn cảnh khó khăn không thể mua nổi máy phục vụ học tập, thầy Hiệu trưởng quyết định phát động quyên góp Quỹ Máy tính hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 4 bộ máy tính cho 4 em sinh viên khó khăn vào ngày 5/12/2017.



Trao tặng học bổng cho các em gặp khó khăn sau bão số 12

Bên cạnh đó, nhà trường cũng quyết định trao tặng 79 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng cho các bạn sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng nặng trong cơn bão số 12 vừa qua (cộng



Trao tặng 4 bộ máy tính cho 4 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

với 1 đợt trao trước đó, tổng cộng là 111 suất) nhằm động viên tinh thần, để giúp các bạn phần nào vượt đi những khó khăn, tập trung phấn đấu học tập tốt hơn.

Thêm vào đó, Góc sẻ chia của Trung tâm Dịch vụ Sinh viên cũng trích từ quỹ hỗ trợ trao tặng 10 phần quà hỗ trợ đời sống cho 10 bạn sinh viên khó khăn.

Chia sẻ tại buổi trao tặng, em Huỳnh Văn Ngoãn bày tỏ sự xúc động và bối rối vì nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường và các thầy cô. Em cũng lo lắng việc đi làm thêm nhiều có ảnh hưởng đến thời gian học nhưng sự động viên chia sẻ của thầy cô giúp em có thêm động lực to lớn để phấn đấu.



10 em sinh viên nhận học bổng hỗ trợ đời sống



# LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” TOÀN QUỐC NĂM 2017



Tin: Xuân Mai  
Ảnh: PMO

Sáng ngày 16/12/2017, tại Hội trường lớn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đã diễn ra “Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2017”.

Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực hiện, được đăng cai tổ chức tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.



Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu

Tham dự Lễ trao giải có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Văn Phúc, PGS.TS. Lê Trọng Hùng - Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ GD&ĐT, ông Trần Nam Tú – Phó Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ GD&ĐT, cùng lãnh đạo Vụ KHCN&MT – Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo và sinh viên các trường đại học, học viện có nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu đạt giải. Về phía nhà trường có PGS.TS. Lê Hiếu Giang – Phó Bí thư Đảng



PGS.TS. Lê Trọng Hùng - Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ GD&ĐT phát biểu

Năm 2017, có 336 đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất tham gia xét giải, các đề tài này được lựa chọn từ hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đến từ 77 trường đại học, học viện trong cả nước. Nội dung đề tài xoay quanh 6 lĩnh vực, cụ thể: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Y Dược, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Xã hội và Khoa học Nhân văn.

Trên cơ sở kết quả đánh giá bởi các hội



PGS.TS. Lê Hiếu Giang - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chào mừng